



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังรายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญลือ ศรีอศรี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

❖ ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญลือ ศรีอเคเรือ	ประธานสภา อบต.บ้านม่วง	บุญลือ ศรีอเคเรือ	
๒	นายเฉลียว ชูบคำ	รองประธานสภา อบต. บ้านม่วง	เฉลียว ชูบคำ	
๓	นางสำเนา ส่างาม	สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๑	สำเนา ส่างาม	
๔	นายผดุงศักดิ์ จนากร	สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๔	ผดุงศักดิ์ จนากร	
๕	นางสาวสุชาดา รุ่งแสง	สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๕	สุชาดา รุ่งแสง	
๖	นายเจียม นุเงิน	สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๖	เจียม นุเงิน	
๗	นางสาวรวมทรัพย์ แก้วเขียว	เลขานุการ สภา อบต.บ้านม่วง	รวมทรัพย์ แก้วเขียว	

❖ ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมโภชน์ ว่างมะนาว	สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๓	สมโภชน์ ว่างมะนาว	ลาป่วย

❖ ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประทุน เตียะคำ	นายก อบต.บ้านม่วง	ประทุน เตียะคำ	
๒	นายประภาท พลศักดิ์	รองนายก อบต.บ้านม่วง	ประภาท พลศักดิ์	
๓	นายจิรากร ทองเย็น	รองนายก อบต.บ้านม่วง	จิรากร ทองเย็น	
๔	นางสาวอรอนงค์ รุดเครือ	เลขานุการนายกอบต.บ้านม่วง	อรอนงค์ รุดเครือ	
๕	นายภูริพัชร บุษชา	รองปลัด อบต.บ้านม่วง	ภูริพัชร บุษชา	
๖	นางธนัญชน แจ่มศรีงาม	ผู้อำนวยการกองคลัง	ธนัญชน แจ่มศรีงาม	
๗	นายชิตพล ชมภูบุตร	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชิตพล ชมภูบุตร	
๘	นางวารี หวานชะเอม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	วารี หวานชะเอม	
๙	นางสุภาพร พงศ์รัตนมงคล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	สุภาพร พงศ์รัตนมงคล	
๑๐	นางชุตีมา วังมะนาว	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	ชุตีมา วังมะนาว	

รวม สมาชิกสภา อบต./เลขานุการสภาฯ ทั้งหมด ๘ คน
ผู้มาประชุม จำนวน ๗ คน
ผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๑ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คน

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม นางสาวรวมทรัพย์ แก้วเขียว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ มีสมาชิกสภาฯ/เลขาสภาฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๗ คน ถือว่าครบองค์ประชุม ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เข้าห้องประชุม พร้อมเรียนเชิญ นายบุญลือ ศรีอครือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานสภาฯ ได้ตรวจสอบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญลือ ศรีอครือ
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

- สวัสดีครับท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ และเมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ผมจึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปครับ/เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายสมโภชน์ วังมะนาว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในสมัยสามัญ สมัยแรกนี้ได้เนื่องจากหมอนัดตรวจตาที่โรงพยาบาล และได้ยื่นใบลาป่วยตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาให้สภา อบต.บ้านม่วง รับทราบ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายบุญลือ ศรีอครือ
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

- ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจสอบดูสำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใด ต้องการแก้ไข ถ้อยคำในรายงานการประชุมขอเชิญครับ / หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมว่ารับรองรายงานการประชุมด้วยการ ยกมือครับ

ที่ประชุม

- ได้ตรวจดูรายงานการประชุมแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไข จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

นายบุญลือ ศรีอศรี
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

นายประทุน เตี้ยะคำ
นายก อบต.บ้านม่วง

เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นายประทุน เตี้ยะคำ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ การแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”

กระผม นายประทุน เตี้ยะคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงมีสภาพเป็นชุมชน มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาทำมาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้ กระผม จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน ได้แก่

๑. นโยบายเร่งด่วน
๒. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. นโยบายการศึกษา
๔. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๕. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณสุขโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

๒. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ และหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ

เฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่

๓. นโยบายการศึกษา

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป

๔. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ป้องกันการพังทลายของตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคุุคลองสาธารณะ ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

๕. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงเครือข่าย การคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ำ ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน

๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทาง การเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิใน การเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่

๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทัวถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่าง

ต่อเนื่อง และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

กระผม นายประทุน เตี้ยะคำ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อันทรงเกียรติแห่งนี้ ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ให้เกิดการพัฒนาย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณครับ

(นายประทุน เตี้ยะคำ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ที่ประชุม

นายบุญลือ ศรีอเครือ
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

นายประทุน เตี้ยะคำ
นายก อบต.บ้านม่วง

- รับทราบ

- ขอเชิญท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง แนะนำตัวคณะผู้บริหารครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๓ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคนและอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค้การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
ผมได้ดำเนินการแต่งตั้งรองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จำนวน ๒ ท่าน ดังนี้

๑) นายประภาพร พลศักดิ์ เป็นรองนายก อบต.บ้านม่วง

๒) นายจิรากร ทองเย็น เป็นรองนายก อบต.บ้านม่วง

และเลขานุการนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จำนวน ๑ ท่าน

๑) นางสาวอรอนงค์ รุดเครือ เป็นเลขานุการนายก อบต.บ้านม่วง

โดยแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

ขอเชิญท่านแนะนำตัวด้วยครับ

นายประภาท พลศักดิ์
รองนายก อบต.บ้านม่วง

- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายประภาท พลศักดิ์ เป็นรองนายก อบต.บ้านม่วง ครับผม

นายจิรากร ทองเย็น
รองนายก อบต.บ้านม่วง

- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายจิรากร ทองเย็น เป็นรองนายก อบต.บ้านม่วง ครับผม

นางสาวอรอนงค์ รุดเครือ
เลขานุการนายก อบต.บ้านม่วง

- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันนางสาวอรอนงค์ รุดเครือ เป็นเลขานุการนายก อบต.บ้านม่วง ค่ะ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

**๔.๑ ญัตติ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔**

นายบุญลือ ศรีเครือ
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

- ด้วยนายก อบต.บ้านม่วงเป็นผู้เสนอญัตติ ขอเชิญท่านชี้แจงรายละเอียด
ให้กับทางสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ

นายประทุน เตี้ยะคำ
นายก อบต.บ้านม่วง

- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๘ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

ข้อ ๒๙ “ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

เหตุผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อให้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบตามระเบียบ ต่อไป

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จึงขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านม่วง ได้รับทราบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่าน
สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้วครับ)

ที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๒ **ญัตติ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง**

นายบุญลือ ศรีอศรี
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

- ด้วยนายก อบต.บ้านม่วงเป็นผู้เสนอญัตติ ขอเชิญท่านชี้แจงรายละเอียด
ให้กับทางสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ

นายประทุน เตี้ยะคำ
นายก อบต.บ้านม่วง

- เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๑ องค์กรจัดทำ
แผนพัฒนา ข้อ ๘

เหตุผล

เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหมดวาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๑ องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ ๘ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน (กรรมการ)ตาม (๓) ให้มีวาระอยู่ใน
ตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๗ ส่วนวิธีการเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จึงได้ดำเนินการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวนสามคน (กรรมการ) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

นายบุญลือ ศรีอศรี
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

- ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เห็นว่าสมควรปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คนและขอผู้รับรองตามที่ระเบียบ
กฎหมายกำหนดไว้ด้วยครับ

นางสำเนาวิ์ สง่างาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

-เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉันขอเสนอ นายเจียม นุเงิน สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๖ ค่ะ

นายบุญลือ ศรีอศรี
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

-ขอผู้รับรอง อย่างน้อย ๒ คน ด้วย

ผู้รับรอง

๑) นายเฉลียว ชุบคำ สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๒

๒) นายผดุงศักดิ์ จนากร สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๔

นายผดุงศักดิ์ จนากร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
นายบุญลือ ศรีอศรี
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

-เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมขอเสนอ นางสาวเนาว์ สง่างาม สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๑ ครับ
-ขอผู้รับรอง อย่างน้อย ๒ คน ด้วย

ผู้รับรอง

- ๑) นายเจียม นุเงิน สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๖
- ๒) นางสาวรวมทรัพย์ แก้วเขียว สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๗

นายเฉลียว ชูคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
นายบุญลือ ศรีอศรี
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

-เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมขอเสนอ นายผดุงศักดิ์ จนากร สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๔ ครับ
-ขอผู้รับรอง อย่างน้อย ๒ คน ด้วย

ผู้รับรอง

- ๑) นายเจียม นุเงิน สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๖
- ๒) นางสาวเนาว์ สง่างาม สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๑

นายบุญลือ ศรีอศรี
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง
ที่ประชุม

- มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด จะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ/
ถ้าไม่มี/ผมขอมติที่ประชุมในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จำนวน ๓ คนที่เสนอมาฯ ด้วยการยกมือครับ
- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จำนวน ๓ คน ดังนี้

- ๑) นายเจียม นุเงิน สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๖
- ๒) นางสาวเนาว์ สง่างาม สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๑
- ๓) นายผดุงศักดิ์ จนากร สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๔

**๔.๓ ญัตติ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง**

นายบุญลือ ศรีอศรี
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง
นายประทุน เตี้ยะคำ
นายก อบต.บ้านม่วง

- ด้วยนายก อบต.บ้านม่วงเป็นผู้เสนอญัตติ ขอเชิญท่านชี้แจงรายละเอียด
ให้กับทางสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘

เหตุผล

เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหมวด ๖ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา

ท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนซึ่งกรรมการดังกล่าวให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๗ ส่วนวิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จึงได้ดำเนินการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน (กรรมการ) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

นายบุญลือ ศรีอศรี
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

- ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เห็นว่าสมควรปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จำนวน ๓ คนและขอผู้รับรองตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ด้วยครับ

นายผดุงศักดิ์ จนากร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

-เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมขอเสนอ นายเฉลียว ชูคำ สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ครับ

นายบุญลือ ศรีอศรี
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

-ขอผู้รับรอง อย่างน้อย ๒ คน ด้วย

ผู้รับรอง

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| ๑) นางสาวเนาว์ สง่างาม | สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๑ |
| ๒) นายเจียม นุเงิน | สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๖ |

นายเจียม นุเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

-เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมขอเสนอ นางสาวรวมทรัพย์ แก้วเขียว สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๗

นายบุญลือ ศรีอศรี
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

-ขอผู้รับรอง อย่างน้อย ๒ คน ด้วย

ผู้รับรอง

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| ๑) นางสาวเนาว์ สง่างาม | สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๑ |
| ๒) นายผดุงศักดิ์ จนากร | สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๔ |

นางสาวรวมทรัพย์ แก้วเขียว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗

-เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉัน ขอเสนอ นางสาวสุชาดา รุ่งแสง สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ ค่ะ

นายบุญลือ ศรีอศรี
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

-ขอผู้รับรอง อย่างน้อย ๒ คน ด้วย

ผู้รับรอง

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| ๑) นายเฉลียว ชูคำ | สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ |
| ๒) นายเจียม นุเงิน | สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๖ |

นายบุญลือ ศรีอศรี
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

- มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด จะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมหรือไม่ครับ/
ถ้าไม่มี/ผมขอมติที่ประชุมในการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จำนวน ๓ คน
ตามที่เสนอมา ด้วยการยกมือครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จำนวน ๓ คน
ดังนี้

- ๑) นายเฉลียว ชูคำ สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๒
- ๒) นางสาวรวมทรัพย์ แก้วเขียว สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๗
- ๓) นางสาวสุชาดา รุ่งแสง สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๕

๔.๔ ญัตติ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

นายบุญลือ ศรีอศรี
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

- ด้วยนายก อบต.บ้านม่วงเป็นผู้เสนอญัตติ ขอเชิญท่านชี้แจงรายละเอียด
ให้กับทางสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ

นายประทุน เตี้ยะคำ
นายก อบต.บ้านม่วง

- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

หลักการ

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน
เป็นกรรมการ

เหตุผล

เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านม่วงหมดวาระ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔
(๗) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
กองทุน ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน ซึ่งกรรมการดังกล่าวให้มีวาระอยู่
ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จึงได้ดำเนินการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน เป็น
กรรมการ เพื่อดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านม่วงต่อไป

นายบุญลือ ศรีอครือ
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

- ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เห็นว่าสมควรปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จำนวน ๒ คนและขอผู้รับรองตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ด้วยครับ

นางสำเนาวิ์ สง่างาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

-เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉัน ขอเสนอ นางสาวสุชาดา รุ่งแสง สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ ค่ะ

นายบุญลือ ศรีอครือ
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

-ขอผู้รับรอง อย่างน้อย ๒ คน ด้วย

ผู้รับรอง

- ๑) นายผดุงศักดิ์ จนากร สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๔
๒) นายเจียม นุเงิน สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๖

นายเจียม นุเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

-เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมขอเสนอ นางสาวรวมทรัพย์ แก้วเขียว สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๗

นายบุญลือ ศรีอครือ
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

-ขอผู้รับรอง อย่างน้อย ๒ คน ด้วย

ผู้รับรอง

- ๑) นางสาวสำเนาวิ์ สง่างาม สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๑
๒) นายเฉลียว ชุบคำ สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๒

นายบุญลือ ศรีอครือ
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

- มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด จะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ/
ถ้าไม่มี/ผมขอมติที่ประชุมในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จำนวน ๒ คน ตามที่เสนอมาด้วยการยกมือครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จำนวน ๒ คน ดังนี้

- ๑) นางสาวสุชาดา รุ่งแสง สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๕
๒) นางสาวรวมทรัพย์ แก้วเขียว สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง หมู่ที่ ๗

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายบุญลือ ศรีอครือ
ประธานสภา อบต.บ้านม่วง

- มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด มีเรื่องเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ/ ถ้าไม่มี
ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา อบต.ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน /ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) รวมทรัพย์ แก้วเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรวมทรัพย์ แก้วเขียว)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายบุญลือ ศรีอครือ)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. แล้วเห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) วสันตโกชน วังมะนาว ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมโกชน วังมะนาว)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ) สิรินธร สง่างาม กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสำเนา สง่างาม)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ) เจียม นุเงิน กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจียม นุเงิน)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในกรประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบุญลือ ศรีอครือ)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง